



บันทึกข้อความ

คณะกรรมการศาสตร์	1817
เลขรับ	17 มี.ค. 2558
วันที่	11.00 น.
เวลา	

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ งานพัฒนาและฝึกอบรม โทร. 40093

ที่ ศธ 0514.1.3.5/ว. 2528

วันที่ 8 เมษายน 2558

เรื่อง แนวปฏิบัติการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ และคณะกรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาถึงปัญหาที่ผ่านมาในการกำหนดสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว ดังนั้นเพื่อให้การกำหนดสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการมีความชัดเจนยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้

1. กรณีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา เมื่อนำงานวิจัยนั้นไปเผยแพร่ในวารสารตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนำงานวิจัยนั้นมาเป็นผลงานเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ ส่วนการคิดสัดส่วนนั้น ให้ผลงานของอาจารย์ที่ปรึกษารวมกันไม่เกิน 60% ถ้าเกินกว่านี้ต้องมีการชี้แจงความเหมาะสม
2. ผลงานที่ผู้เสนอขอเป็น corresponding author ควรมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
3. ผลงานที่ผู้เสนอขอเป็น corresponding author ในผลงานตีพิมพ์ต้องระบุการเป็น corresponding author ให้ชัดเจน และผลงาน 1 เรื่อง ควรมี corresponding author เพียง 1 คน หากมีมากกว่า 1 คน คนที่เป็น corresponding author ไม่ควรสังกัดสถาบันเดียวกัน
4. กรณีที่ผู้ขอไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการหลัก และไม่ได้เป็น corresponding author สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน ต้องไม่มากกว่าผู้ดำเนินการหลัก
5. หากผลงานที่เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการนั้น มีผู้ร่วมงานหลายคน จะต้องปรากฏชื่อผู้ร่วมงานทุกคนในผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว สำหรับหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน ต้องระบุสัดส่วนการมีส่วนร่วม บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และให้ผู้ร่วมงานลงลายมือชื่อรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

๑

เรียน คณบดี

เพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติ แนวปฏิบัติการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ เห็นควรส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อมาตยคง)

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

17 มี.ค. 2558

17 มี.ค. 2558

๒

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

17 มี.ค. 58